



นโยบายองค์กรคุณธรรม

โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี สร้างสังคมคุณธรรม นำการพัฒนา

เพื่อให้โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เป็นโรงพยาบาลที่มีการบริหารจัดการด้วยความ โปร่งใส ซื่อสัตย์ ประหยัด พอเพียง ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องบนพื้นฐานทางศีลธรรม วัฒนธรรมและหลัก กฎหมาย ให้บริการด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในศักดิ์ศรีคุณค่าของแต่ละบุคคล ศรัทธายึดมั่น ในศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ และรักษาสืบสานวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม ของไทย เพื่อเกิดประโยชน์ต่อสังคมและแผ่นดิน โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จึงขอประกาศ เจตนารมณ์และความมุ่งมั่น ในการดำเนินงาน “องค์กรคุณธรรม” ด้วยอัตลักษณ์ 5 ประการ คือ

ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ พอเพียง จิตอาสา

“ซื่อสัตย์” หมายถึง การประพฤติตน ต่อหน้าที่การงาน ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์คดโกง ทั้งทางตรง และทางอ้อม รู้หน้าที่ของตนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากรพ. มีความจริงใจ ปราศจากความรู้สึกลำเอียงหรืออคติ

“สามัคคี” หมายถึง ความพร้อมเพรียงกัน กลมเกลียวปรองดอง ประนีประนอม มีน้ำใจ ช่วยเหลือเกื้อกูล ทำงานเป็นทีม ยอมรับความแตกต่างทางความคิด วัฒนธรรม ความเชื่อ รู้จักแบ่งปัน ไม่เห็นแก่ตัว เสียสละ ความสุขส่วนตัวเพื่อทำประโยชน์แก่ส่วนรวม ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้สำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์

“มีความรับผิดชอบ” หมายถึง เอาใจใส่มุ่งมั่นต่อหน้าที่การงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้บรรลุ ความสำเร็จตามความมุ่งหมายในเวลาที่กำหนด ยอมรับผลการกระทำ ทั้งผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้น รวมทั้ง ปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นเพื่อให้เกิดคุณภาพและความปลอดภัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ต่อหน้าที่ที่รับผิดชอบ

“พอเพียง” หมายถึง มีความพอประมาณ พอควร พออยู่ พอกิน มีความสงบ ไม่โลภ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น สังคมและสิ่งแวดล้อม มีเหตุผลใช้ความรู้้อย่างรอบคอบ รอบด้าน คำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มีภูมิคุ้มกันที่ต่อสู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

“จิตอาสา” หมายถึง ให้อะและเสียสละ ประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม ลงมือทำด้วยความรัก ความสามัคคี ทำความดีเพื่อความดี เอื้ออาทรโดยมิได้หวังผลตอบแทน กตัญญูรู้คุณแผ่นดินเกิดและผู้มีพระคุณ ไม่นิ่งดูดาย ต่อการช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมและผู้คนจนเป็นนิสัย

พ.อ.

(สายชล สิงห์ทน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์

๑ มีนาคม ๒๕๖๔